

ด่วนที่สุด

ที่ ลต (บก) ๐๐๐๒/ว ๑๐๕



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดบึงกาฬ
๒๕๑-๒๕๑/๑ หมู่ ๑ ถนนรักสงบ
ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

- เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- เรียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จังหวัดบึงกาฬ
- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ที่ ลต (บก) ๐๐๐๒/ว๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ ลต (บก) ๐๐๐๒/ว๑๐๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ ลต (บก) ๐๐๐๒/ว๑๐๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งการกำหนดมาตรการกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า ๗ ตารางเมตร / ๑ คน ตามจำนวนเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครทั้งหมด สถานที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำทุก ๑ ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง
- การจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย ๑.๕ เมตร
- ให้จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน หากมีจำนวนเกินกว่า ๒ คน ให้อยู่ภายนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมีสื่อมวลชนหรือผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถานที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒
- ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน (อสม.) ทำหน้าที่คัดกรองและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้การจัดหาหน้ากากอนามัยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ติดตาม ผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ด้วยตนเอง

๕. ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย สวม face shield และถุงมือยาง เพื่อลดการแพร่เชื้อ

๖. ในการจัดขบวนแห่หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานที่รับสมัคร ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ ในการรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่ามีผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายใดเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้ง

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) ถือเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการพิจารณาดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ป่วยโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเข้ารับการแยกกักตัวหรือกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อมิให้โรคดังกล่าวแพร่ออกไป ซึ่งผู้ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจ รักษา หรือชันสูตรทางการแพทย์ และอยู่ในสถานที่และตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด โดยจะออกไปนอกสถานที่ดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ได้ขยายเป็นกว้างอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดของประเทศไทย อีกทั้งเชื้อไวรัสได้มีการกลายพันธุ์ ทำให้มีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ที่มีความประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นเข้ารับการแยกกักหรือกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด จึงไม่สามารถออกจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก

(สมบัติ สิทธิบุศย์)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและงานการมีส่วนร่วม

โทร. ๐๔๒-๔๙๑๙๓๒

Email: bungkan@ect.go.th

การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๑.	การเสนอร่างประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๔๒)	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเสนอร่างประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดำเนินการได้ตามปกติ)	-	-
๒.	ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยความสะดวกเลือกตั้งประจำจังหวัด (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒)	ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒)	- - ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ความเห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ดำเนินการได้ตามปกติ)	-
๓	การรับสมัคร (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๑)	การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	- กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่รับสมัครเพิ่มเติม เช่น ๑) สถานที่รับสมัคร ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า ๗ ตรม./คน ตามจำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้สมัคร และผู้เกี่ยวข้องในการรับสมัครทั้งหมด และมีอากาศถ่ายเทสะดวก	- ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมดูแลและกำหนดมาตรการในการรับสมัครให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือประกาศของทางราชการโดยเคร่งครัด

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินงาน	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
			<p>ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำ ทุก ๑ ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร</p> <p>๒) จัดที่นั่งให้มีระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย ๑.๕ เมตร</p> <p>๓) จำกัดจำนวนคนที่จะเดินทางมาสถานที่รับสมัคร เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน หากมีจำนวนเกินกว่านี้ให้อยู่นอกห้องรับสมัคร</p> <p>กรณีมีสื่อมวลชน ผู้สนใจมาสังเกตการณ์ การรับสมัครหรือผู้ติดตามผู้สมัครเกิน ๒ คน ให้จัดสถานที่นอกห้องรับสมัครตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒) ด้วย</p> <p>๔) จัดให้มีการคัดกรอง โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยเพื่อปฏิบัติงาน (อสม.) ทำหน้าที่คัดกรอง และกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร</p> <p>ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับตนเองและผู้ติดตามด้วย</p>	<p>- องค์การปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดติดตามตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ</p>

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
		การดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการป้องกันโรค (ดำเนินการได้ตามปกติ)	<p>๕) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รับสมัครสวมหน้ากากอนามัย สวม face shield และถุงมือยาง เพื่อลดการแพร่เชื้อ</p> <p>๖) การจัดขบวนแห่ หรือการหาเสียง บริเวณสถานที่รับสมัคร เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกัน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น</p>	
๔.	การหาเสียงเลือกตั้ง	การดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการป้องกันโรค (ดำเนินการได้ตามปกติ)		
๕	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง	- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ หรือมอบหมายเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ศส.ปชต./อสม./กรรมการหมู่บ้าน/ลูกเสืออาสา กกต. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	<p>- จัดทำแผ่นพับ/ป้าย เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระ ไม่เห็นแก่ผู้มีสิทธิอื่นบ้าง เพื่อเลือกผู้แทนของตนเอง มาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	-

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินงาน	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
		<p>- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสมัครแข่งขันพื้นที่การเลือกตั้ง</p>	<p>- จัดทำแผ่นพับ/ป้าย/สื่อรูปแบบอื่น เพื่อ แนะนำขั้นตอนการลงคะแนนในช่วง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แจกประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งได้ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอน การลงคะแนนเลือกตั้ง ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบบัตรลง (จัดคู่มือ) ขั้นตอนที่ ๓ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ขั้นตอนที่ ๔ ยื่นหลักฐานแสดงตน/ถอดหน้ากาก และสวมหน้ากากอนามัย/ลงลายมือชื่อในบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ขั้นตอนที่ ๕ ลงชื่อบนต้นบัตรเลือกตั้ง/ รับบัตรเลือกตั้ง/ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ขั้นตอนที่ ๖ เข้าคูหาลงคะแนน ขั้นตอนที่ ๗ หย่อนบัตรเลือกตั้งลงใน ที่บัตรเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ ๘ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์/ออกจาก ที่เลือกตั้ง - ในช่วงดำเนินการสมัครแข่งขันพื้นที่ ของเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้ง ศส.ปชต./อสม./ กรรมการหมู่บ้าน/ลูกเสืออาสา กกต. ต้องสวม หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองทุกครั้ง</p>	

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๖	ศส.ปชต. ส่งเขตการณิ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	- สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น และมอบภารกิจให้ ศส.ปชต.ช่วยเหลือ/สังเกตการณ์การเลือกตั้ง	๑) ศส.ปชต. สวมหน้ากากอนามัยหรือ Face shield กรณีเคาะประตูเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒) ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละบ้าน ๓) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเวลา หลีกเลี้ยงช่วงเวลาที่คุณมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นั่น คือ ช่วงหลังการเปิดลงคะแนน และก่อนปิดการลงคะแนนเพื่อลดความแออัด	ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ กคน. ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
๗	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์	- สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแก่ผู้สมัคร หัวคะแนน และผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง	๑) กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการอบรม เช่น กำหนดผู้เข้าร่วมอบรม แบ่งเป็นผู้สมัคร ๑ คน : ผู้ติดตามไม่เกิน ๕ คน กรณีผู้สมัครมากกว่า ๕ คน ให้ปรับลดผู้ติดตามเพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคม ๒) จัดให้มีการคัดกรอง และกำหนดให้ ผู้เข้าร่วมอบรมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสถานที่อบรม ๓) วิทยากร แยกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วม ประชุม ใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างการอบรม	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด และ รายงานผลการดำเนินการ
๘	ประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	- ให้อำนาจกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ดำเนินการได้ตามปกติ)		

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๙	การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง	<p>- จัดทำแผนรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเป็นตำบล หรืออำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันเลือกตั้ง โดยผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด</p>	<p>อำนวยความสะดวกในการออกไปรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนอกสถานที่ เช่น จัดทำแผนงานการดำเนินการออกไปรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ตามตำบลหรืออำเภอที่มีการเลือกตั้งแต่ละ ๑ - ๒ วัน โดยคำนึงถึงปริมาณผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเป็นการลดการรวมกลุ่ม ไม่ให้ความแออัดในพื้นที่ พร้อมทั้งดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว ถ้ามีทางเข้า-ออก หลายทาง ต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง และจัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากสถานที่ ๒) จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และทำสัญลักษณ์ ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง ๓) อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเข้ามาในสถานที่เท่านั้น ๔) จัดให้มีอุปกรณ์ล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่ หรือแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการ ๕) จำกัดจำนวนผู้เข้ามาในสถานที่ จัดพื้นที่รอคิว โดยทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ๖) เจ้าหน้าที่ให้บริการ ต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้า สวมถุงมือและหน้ากากอนามัย หรือ Face shield 	-

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล ในขณะปฏิบัติหน้าที่ล่างมีตัวอย่างน้ำหรือสบู หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ	วิธีการปฏิบัติ
๑๐	อบรมเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ สืบสวนสอบสวน หรือได้สวน หรือดำเนินคดีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการจัดอบรมผู้อำนวยความสะดวก สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ จังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน จำนวน ๑ วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๑๕๔ คน - กิจกรรมการจัดอบรมผู้บริหาร และพนักงานสืบสวนได้สวน ส่วนกลาง จำนวน ๑ วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๒๑๒ คน - กิจกรรมการจัดอบรมคณะกรรมการ สืบสวนสอบสวน ๗๗ จังหวัด จำนวน ๑ วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๒๓๙๔ คน - เน้นย้ำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับกำกับการสืบสวน ได้สวน รวมทั้งการดำเนินคดีในศาล 	<p>๑. จัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตั้งถังแสดงการ ผ่านการคัดกรอง ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมต้องสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการอบรม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๒. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจลสบู หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๓. จัดพื้นที่ในห้องอบรม ๔ ตารางเมตรต่อคน รวมถึงเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ เมตร และกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยี่นภายใน ห้องอบรม</p> <p>๔. จัดให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม อบรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมิให้แออัด ทั้งพื้นที่รอ เข้าห้องอบรม จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม</p> <p>๕. จัดให้มีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วม อบรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบลงทะเบียน ของ ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ตามที่ ทางราชการกำหนด และมีมาตรการควบคุม</p>	<p>การดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคที่เข้มงวดและมีมาตรฐาน</p>

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
			<p>ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานของผู้เข้าร่วมอบรม</p> <p>๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สังเกตผู้เข้าร่วมอบรมว่ามีอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัดหรือไม่ และจัดให้มีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมอบรมมีอาการป่วย ทั้งนี้ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p>	
๑๑	<p>การดำเนินการสืบสวนและได้ส่วน</p>	<p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและได้ส่วน</p> <p>๒. การแต่งตั้งชุดทนาย และชุดเคลื่อนที่เร็ว (ดำเนินการตามปกติ)</p> <p>๓. ควรมีมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบสวนและได้ส่วน ดังนี้</p> <p>๓.๑ ควรมีมาตรการเพิ่มเติมในการรับคำร้อง กรณียื่นคำร้องด้วยตนเอง และการตอบปากคำ</p> <p>๓.๒ การได้ส่วนพยานบุคคล</p>	<p>๑. จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสำนักงาน โดยผู้มาติดต่อจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ และต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๒. ผู้รับคำร้องควรรีเส่งหน้ากากอนามัย และต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกครั้ง</p> <p>๓. การรับคำร้องหรือการสอบปากคำพยานควรให้จัดที่นั่งให้มีระยะห่าง ๑.๕ เมตร</p> <p>๔. ควรมีอุปกรณ์กันระหว่งผู้รับคำร้องกับผู้ให้ข้อมูล</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการกรรมการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดควม และติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องและการสอบปากคำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p>

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินงาน	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
			<p>๕. การจัดสถานที่ให้ผู้ให้ถ้อยคำพิกรอ ให้ เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร ตามมาตรการรักษา ระยะห่างทางสังคม SOCAIL DISTANCING</p> <p>๖. การนัดหมายผู้ให้ถ้อยคำให้ค้ำนั่งถึง จำนวนบุคคล</p> <p>๗. เมื่อสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๑ ปาก ควรมีการพักเพื่อความสะดวกสถานที่</p> <p>๘. การสอบปากค่านอกสถานที่สำนักงาน หรือการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๙. จัดให้มีป้ายหรือบอร์ดในที่จัดแจ้งเพื่อ ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์หมายเลข ฉุกเฉิน เช่น สายด่วน ๑๖๖๙ สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>๑๐. หากการแพร่ระบาดของโรครุนแรง ต้องให้คณะกรรมการสืบสวนและไตสวนของ เจ้าหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งทำสำนวน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความ สะดวกในการปฏิบัติงาน (ไม่ต้องถูกกักตัว) แต่หากการแพร่ระบาดของโรคไม่รุนแรง คณะกรรมการสืบสวนและไตสวนจากจังหวัด ที่จัดให้มีการเลือกตั้งหรือจากจังหวัดใกล้เคียง หรือจากส่วนกลางก็สามารถลงพื้นที่ทำสำนวนได้ เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ</p>	

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินงาน	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๑๒	การปฏิบัติด้านการข่าว	การแต่งตั้งชุดปฏิบัติการข่าว หรือการจัดหาแหล่งข่าว เพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิด	<p>- หากการแพร่ระบาดของโรครุนแรง ต้องแต่งตั้งจากบุคคลในจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความสะดวกในการปฏิบัติงาน (ไม่ต้องถูกกักตัว) แต่หากการแพร่ระบาดของโรคไม่รุนแรง ให้แต่งตั้งจากบุคคลในจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งหรือจากจังหวัดใกล้เคียงหรือจากส่วนกลางก็ได้ เพราะจะได้บุคคลที่หลากหลายในการปฏิบัติงานที่ไ้งานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ให้หาหรือร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้ง</p> <p>๒. ให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน</p>
๑๓	การคุ้มครองพยาน	การแต่งตั้งชุดคุ้มครองพยาน/การดำเนินการคุ้มครองพยาน	<p>- หากการแพร่ระบาดของโรครุนแรง ต้องแต่งตั้งชุดคุ้มครองพยานจากบุคคลในจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และความสะดวกในการทำงาน (ไม่ต้องถูกกักตัว) แต่หากการแพร่ระบาดของโรคไม่รุนแรง ให้แต่งตั้งชุดคุ้มครองพยานจากบุคคลในจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งหรือจากจังหวัดใกล้เคียง หรือจากส่วนกลางก็ได้ เพราะได้บุคคลที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ให้หาหรือร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้ง</p> <p>๒. ให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน</p>
๑๔	การจัดทำหลักสูตรการอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	<p>- การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง</p> <p>- เน้นย้ำและกำชับข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามมติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดำเนินการตามปกติ)</p>	-	-

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินงาน	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๑๕	<p>การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง</p> <p>- คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ดำเนินการได้ตามปกติ)</p> <p>- คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน (ดำเนินการได้ตามปกติ)</p> <p>- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลือกตั้งประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง</p> <p>- คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลืออำเภอ (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๕) และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๕) และระเบียบฯ ข้อ ๔๔ และข้อ ๕๑)</p>	<p>- คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(ดำเนินการได้ตามปกติ)</p> <p>- คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน</p> <p>(ดำเนินการได้ตามปกติ)</p> <p>- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลือกตั้งประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง</p>	<p>- เพิ่มจำนวนผู้ช่วยเหลืออนุกรรมการประจำอำเภอ โดยคิดจากจำนวนตำบลในเขตเลือกตั้ง ตำบลละ ๒ คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือกับการอบรม เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง การรับมอบอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การส่งมอบที่บัตรเลือกตั้ง การรวมคะแนนเลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลืออนุกรรมการประจำอำเภอ เพื่อทำหน้าที่คัดกรอง ซึ่งจะจัดทำในระดับตำบลเพื่อกระจายกิจกรรมและจำนวนผู้รวมกิจกรรมจากเขตเลือกตั้งและอำเภอ ซึ่งมีจำนวนมากไปยังตำบล</p>	<p>- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน หรือสวัสดิการเพิ่มเติม</p>

ลำดับ.	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๑๖.	การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๓)	<p>- ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัน</p> <p>- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและกระจายหน่วยเลือกตั้งให้มากขึ้นพร้อมกับขยายบริเวณสถานที่ของที่เลือกตั้งให้กว้างยิ่งขึ้น</p>	<p>๑) กรณีหน่วยเลือกตั้งใดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน ๖๐๐ คน ให้พิจารณาแยกหน่วยเลือกตั้งตามความเหมาะสมเพื่อลดความแออัดในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง</p> <p>๒) ที่เลือกตั้งควรกำหนดสถานที่เป็นอาคารที่มีบริเวณกว้างขวาง อากาศถ่ายเทสะดวก และขยายพื้นที่บริเวณที่เลือกตั้งให้กว้างขึ้น เพื่อลดความแออัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกำหนดที่เลือกตั้งในบริเวณที่มีคนสัญจรพลุกพล่าน เช่น ตลาด เป็นต้น และจัดให้มีเก้าอี้ที่นั่งรอสำหรับกรณีผู้มีมาใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกันเป็นจำนวนมากหรือกรณีผู้ที่อยู่เ็นระหว่างการคัดกรอง</p> <p>๓) กรณีหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ให้เพิ่มจำนวนเต็นท์จาก ๒ เต็นท์ เป็น ๓ เต็นท์เพื่อลดความแออัด และเพิ่มระยะห่างทางสังคม</p> <p>๔) จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดบริเวณที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง</p>	<p>- อยู่ระหว่างสำรวจหน่วยเลือกตั้ง/ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด</p>
๑๗.	การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๓ และระเบียบ ฯ ข้อ ๗๑)	<p>นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ม.ถ. ๑/๕) ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัน (ดำเนินการได้ตามปกติ)</p>		

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๑๘.	การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๓ และระเบียบฯ ข้อ ๗๔)	นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๖ (ดำเนินการได้ตามปกติ)		
๑๙.	การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๘ และระเบียบฯ ข้อ ๕๖)	- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย สำหรับจัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง โดยให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำกับดูแลเป็นผู้จัดให้มีวิทยากรในการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	๑) กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการอบรมฯ เช่น กำหนดจำนวนการอบรมเพิ่มเติมโดยให้แต่ละรุ่นมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมลดลงเพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคม เช่น กำหนดการอบรมระดับตำบล รุ่นละไม่เกิน ๕๐ คน หรือประมาณ ๗ หน่วยเลือกตั้ง ๒) สถานที่อบรมต้องมีสถานที่กว้างขวาง อากาศถ่ายเทสะดวก จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ วัสดุอุปกรณ์ และห้องน้ำ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละรุ่น ๓) จัดให้มีการคัดกรอง และกำหนดให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งส่งมีด้วย แอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสถานที่อบรม ๔) จัดที่นั่งผู้เข้ารับการอบรมให้มีระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร ๕) กำหนดให้วิทยากรและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เข้ารับการอบรมไม่เสี หน้าที่ก่อนมายังในระหว่างการอบรม	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดกา รอบรม ให้สอดคล้องกับจำนวนรุ่น และสำหรับจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการอบรม - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบติดตามการจัดการอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และรายงานผลการดำเนินการ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งทราบ

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๒๐.	การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๕ และระเบียบฯ ข้อ ๒๒)	- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่ต้องคัดกรองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามข้อ ๒๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๑) จัดให้มีการทำความเข้าใจกับผู้สมัครเลือกตั้ง เป็นต้น ๒) จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เช่น แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า face shield เป็นต้น	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหาวัสดุอุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์เพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๑.	การรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้ง (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๖, ๑๓๗, ๑๓๘)	- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	๑) กำหนดสถานที่รับสมัคร วัสดุ อุปกรณ์ การเลือกตั้งแยกเป็นรายตำบล เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่รับบัตรและวัสดุ อุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยสถานที่รับสมัครที่บัตรและวัสดุอุปกรณ์ต้องกว้างขวางและอากาศถ่ายเทสะดวก ๒) แต่งตั้งคณะทำงานช่วยวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายจุดส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ตำบล ๓) จัดสถานที่ตั้งวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ๔) กำหนดให้มีการคัดกรอง และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสถานที่รับที่บัตรและวัสดุอุปกรณ์	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่รับสมัครวัสดุ อุปกรณ์ และค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือในการรับสมัครวัสดุ อุปกรณ์ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุกรรมการอำเภอ กำกับดูแล และติดตามการจัดสถานที่ ตลอดจนการดำเนินการรับสมัครวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตาม

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
			<p>๕) กำหนดให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เดินทางมารับบัตรและวัสดุอุปกรณ์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า</p> <p>๖) ในกาตรวจสอบการรับวัสดุอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละคน แบ่งหน้าที่ในการตรวจสอบรายการวัสดุแต่ละรายการ เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการ ที่มีความกระชับและรวดเร็วโดยให้มีระยะห่างตามสมควร</p>	<p>มาตรการที่กำหนด และ รายงานผลให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ</p>
๒๒.	การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง	<p>- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง</p>	<p>๑) แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยพิจารณาแต่งตั้งจาก อสม. เพื่อทำหน้าที่คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่เกินหน่วยเลือกตั้งละ ๓ คน</p> <p>๒) จัดฝั่งที่เลือกตั้ง ให้มีระยะห่างระหว่างคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่รับแสดงตนกับผู้ทำหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร</p> <p>๓) จัดระเบียบการเข้าแถวในระหว่าง การรอแสดงตนขอใช้สิทธิโดยให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๔) จัดให้มีเก้าอี้สำหรับนั่งรอ โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร เพื่อรองรับกรณีผู้มาใช้สิทธิพร้อมกันเป็นจำนวนมาก</p> <p>๕) จัดให้ผู้มีสิทธิลงมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าแสดงตนที่หน่วยเลือกตั้ง</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับ ผู้ช่วยเหลือ</p> <p>- จัดทำแผ่นพับคู่มือปฏิบัติ ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือเพิ่มเติม</p> <p>- จัดสรรวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง</p> <p>- ประชุมชี้แจงผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง</p>

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินการ	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๒๓	การนับคะแนน	- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนน	<p>๖) จัดแยกคูหาลงคะแนนสำหรับผู้มีสิทธิที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดไว้เป็นการเฉพาะ</p> <p>๗) จัดให้มีการทำความสะอาดปากกา โตะที่ใช้สำหรับการลงคะแนนเป็นระยะ</p> <p>๘) ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ face shield ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ</p> <p>- จัดระเบียบการสังเกตการณ์การนับคะแนนก่อนที่จะเริ่มนับคะแนนให้จัดสถานที่สำหรับผู้สังเกตการณ์ให้มีระยะห่าง ผู้สังเกตการณ์นับคะแนนอย่างน้อย ๑ เมตร โดยจัดให้มีที่นั่งหรือยืนสำหรับการสังเกตการณ์ เมื่อจัดเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มนับคะแนน</p>	ปฏิบัติในการคัดกรองผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
๒๔	การส่งหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์	- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์	<p>๑) กำหนดสถานที่ส่งหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง แยกเป็นรายตำบล เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่จะเดินทางมาส่งหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง</p> <p>๒) กำหนดให้มีการคัดกรอง และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานที่ส่งหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์</p> <p>๓) กำหนดให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่เดินทางมาส่งหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ สวมหน้ากากอนามัย</p>	-

ลำดับ	กิจกรรม	การดำเนินงาน	มาตรการเพิ่มเติม/เหตุผล	วิธีการปฏิบัติ
๒๕	การรวมผลคะแนน	- ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมผลคะแนน	๑) กำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบพิมพ์รายงานผลการนับคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) ณ สถานที่ส่งที่บัตรและวัสดุอุปกรณ์ ๒) ให้ผู้ช่วยเหลือกรรมการประจำเขตเป็นผู้รวบรวมแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดในพื้นที่ตำบลนำส่งศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ เพื่อลดความแออัดและจำนวนคนที่จะต้องเดินทางไปส่งผลคะแนนที่ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ	- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ ชักชวนผู้เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ กิจกรรมใดที่มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายหรือระเบียบให้พิจารณาปรับลดขั้นตอน และวิธีดังกล่าว เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งกรณีการกำหนดมาตรการใดๆ ก็ตาม ให้กำหนดโดยถือปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นหลัก